



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ ผจก.รายวัน สำนักข่าวไทย ทิวช่อง TNN24 เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>มติชน ไทยรัฐ ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ ผจก.รายวัน สำนักข่าวไทย ทิวช่อง 3 5 7 9 NBT TNN24 Thai pbs เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>เพจชมรมแพทย์ชนบท ข่าวสด แนวหน้า ผจก.รายวัน เดอะเนชั่น</p> <p>ข่าวสด</p>	<p>ปัญหาลูกจ้างสธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินทางมาประชุมสมัชชาอนามัยโลก สมัยที่ 71 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส กรณีระเบียบกระทรวงการคลังเรื่องการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 ว่า ได้โทรศัพท์ประสานไปยังรมช.คลังว่าประกาศดังกล่าวจะกระทบกับ สธ.มาก และได้มอบหมายให้ผู้ช่วยรมต. และปลัด สธ. พร้อมทั้งผู้บริหาร เข้าหารือกับก.การคลัง เพื่อขอให้พิจารณาหาทางออก ยืนยันจะไม่ทำสิ่งที่กระทบกับประชาชนและส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของบุคลากร ส่วนเรื่องรพ.ที่จะขึ้นป้ายแต่งตั้ง ผู้กริบบิ้นดำคัดค้านประกาศกระทรวงการคลัง ขอให้รอผลการหารือก่อน</p> <p>-นพ.ธวัช สุนทรจารย์ ผู้ช่วยรมต.ประจำสธ. กล่าวว่า ได้เรียกฝ่ายกฎหมายและทรัพยากรบุคคลเข้าหารือ มีมติว่าจะเสนอ ก.การคลังชะลอการบังคับใช้ประกาศออกไปก่อน และให้ตั้งคณะทำงานร่วมศึกษาเรื่องแนวทางการจ้างงานอย่างสมเหตุสมผล</p> <p>ด้าน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า ขอให้ลูกจ้างทุกคนอย่างเพิ่งตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รมว.สธ.และผู้บริหาร สธ. กำลังพยายามแก้ไขปัญหา ขอให้รอการหารือก่อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับอธิบดีกรมบัญชีกลาง ว่า ระเบียบฉบับนี้ไม่ได้รวมถึงการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างของสธ. เนื่องจากสธ.มีข้อตกลงกับกระทรวงคลังอยู่ก่อน โดยมีระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการให้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2561 ที่เป็นการใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยบริการในการจ้างงาน จึงสามารถดำเนินการได้เช่นเดิม ทั้งนี้ หลังจากกรมบัญชีกลางมีหนังสือแนบท้ายระเบียบที่ระบุว่าไม่รวมกรณีการจ้างของสธ. จะทำหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศให้เข้าใจตรงกัน ซึ่งข้อตกลงที่สธ.ทำกับก.การคลัง ส่วนหนึ่งให้รพ.กำหนดอัตราค่าจ้างได้เอง ซึ่งอาจไม่ใช่อัตราเดียวกับของก.การคลัง เพราะสธ.มีกว่า 60 สาขาวิชาชีพ แต่ละสาขาอาจจะได้รับเงินเพิ่มเติมบางส่วนตามแต่วิชาชีพ โดยปัจจุบันสธ.มีการจ้างลูกจ้างระยะ 1 ปี และจ้างพกส. ระยะ 4 ปี การทำข้อตกลงกับก.การคลังเป็นไปตามระยะเวลาของการจ้างงานแต่ละแบบ</p> <p>ด้าน นายไอลส สุวรรณเศวต ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างรัฐแห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวว่า รู้สึกโล่งใจที่สธ.ใช้ข้อตกลงระเบียบเงินบำรุงปี 2561 ได้เหมือนเดิม อย่างไรก็ตาม เห็นว่าควรจ้างลูกจ้างด้วยเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเท่าเทียมกัน</p> <p>-เสนอภาพแพทย์ พยาบาล และบุคลากรรพ.ต่าง ๆ อาทิ รพ.รามัน จ.ยะลา รพ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น รพ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ร่วมกันคัดค้านและเชิญชวนแต่งตั้งผู้เป็นสัญลักษณ์คัดค้านประกาศของก.การคลัง โดยชมรมแพทย์ชนบทระบุว่า จะต่อต้านระเบียบดังกล่าวจนกว่าก.การคลังจะมีคำสั่งยกเลิกพร้อมนัดหมายเครือข่ายทุกสาขาวิชาชีพพบกันที่ก.การคลังในวันที่ 1 มิ.ย.นี้ เพื่อเรียกร้องให้ผู้บริหารลาออกพร้อมกันนี้ ยังแสดงความเห็นว่ารัฐบาลดำเนินนโยบายสาธารณสุขแบบถอยหลัง นอกจากพยายามแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ประชาชนร่วมจ่าย ยังมีการออกหนังสือสั่งการให้การจ้างลูกจ้างต้องขออนุมัติจากบัญชีกลางล่วงหน้า 1 ปีงบประมาณและห้ามเพิ่มเงินเดือน และเห็นว่าการหารือระหว่างผู้บริหารก.การคลังและปลัด สธ. เป็นเพียงการแสดงท่าทีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น</p> <p>ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมหมออนามัย และมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย ออกแถลงการณ์ขอให้ทบทุนระเบียบกระทรวงการคลัง ระบุว่า จะส่งผลกระทบต่อรพ.ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกระดับ ทำให้การว่าจ้างล่าช้า หรืออาจไม่ได้รับอนุญาตกำลังคน ส่งผลต่อการบริการประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ กรรมการชมรมแพทย์ชนบท และผอ.รพ.จะนะ จ.สงขลา กล่าวว่า เมื่อพิจารณาตามเนื้อหาระเบียบฯ ไม่ว่าลูกจ้างหรือพนักงานทั้งเก่าและใหม่ได้รับผลกระทบแน่นอน เนื่องจากช่วงสิ้นปีงบประมาณที่ต้องมีการต่อสัญญาจ้าง เดิมจะขออนุมัติจากสสจ. แต่ระเบียบนี้ต้องขออนุมัติจากก.การคลัง เชื่อว่าเป็นเพราะก.การคลังไม่เข้าใจบริบทการทำงานของรพ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ ผจก.รายวัน</p> <p>ไทยโพสต์</p> <p>แนวหน้า คอลัมน์กวนน้ำให้ใส</p>	<p>นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท และผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ออกจดหมายเปิดผนึกถึงรมว.คลัง ขอให้รมว.คลังและผู้เกี่ยวข้องแสดงความรับผิดชอบในการออกระเบียบด้วยการลาออก โดยระบุว่า ขอทำความเข้าใจกับสาธารณะว่า 1.ปริมาณงานในด้านการดูแลสุขภาพของทุกรพ. แต่ก.การคลังไม่เข้าใจสถานการณ์จริง กระบวนการบริหารภาครัฐที่ไร้ประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคสำคัญของการพัฒนาระบบสาธารณสุข 2. การประกาศระเบียบนี้เป็นการรวบอำนาจการพิจารณาหลักสู่ก.การคลัง ซึ่งไม่ถูกต้อง เพราะเป็นเงินบำรุงรพ.ไม่ใช่เงินงบประมาณ 3.เงินนอกงบประมาณ รพ.ใช้จ้างแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด และวิชาชีพต่างๆ เมื่อลูกจ้างทุกวิชาชีพลาออก หรือรพ.จะขยายงาน คงต้องรอนาน 4.การรวบอำนาจเช่นนี้สร้างความเดือดร้อนให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการ</p> <p>-เสนอข่าว นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า การออกระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ เป็นไปตามมติกรม.เมื่อกลางปี 2560 ที่ให้กรมบัญชีกลางไปศึกษาการจัดระเบียบการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณเพื่อว่าจ้างพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยระเบียบกำหนดให้ทุกส่วนราชการที่มีการว่าจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ต้องรายงานและขออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง เป็นการกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น</p> <p>-นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมฯ ไม่มีข้อมูลการจ้างลูกจ้างหรือพนักงานของหน่วยงานราชการต่างๆ และไม่ทราบข้อมูลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ กรม.จึงมีมติให้กรมบัญชีกลางเข้าไปจัดระเบียบ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความโปร่งใสในการดำเนินการ สำหรับสธ. ได้ทำเรื่องขอกำหนดอัตราจ้างพนักงานและลูกจ้างแบบ 1 ปี 7,900 คน และแบบ 4 ปี 3.1 หมื่นคนแล้ว จึงไม่มีปัญหาใดๆ ส่วนหน่วยงานอื่นที่ยังไม่ได้มีการทำข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง ให้ว่าจ้างต่อไปจนถึงสิ้นสุดสัญญา แต่การว่าจ้างรอบใหม่ ต้องทำตามระเบียบ</p> <p>-เสนอว่า เรื่องระเบียบการว่าจ้างพนักงานหรือลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่เป็นกระแสในโซเชียลมีเดีย หลังพูดคุยกับสธ. น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ครอบคลุม ครอบคลุมประเด็น</p> <p>-เสนอบทความว่า สภาพความเป็นจริงของรพ.ในต่างจังหวัด ส่วนใหญ่มีความขาดแคลน แออด เจ้าหน้าที่ต้องทำงานหนัก และต้องหาทางรอด เช่น ระดมหาเงินบริจาคจากแหล่งต่างๆ มาใช้พัฒนาระบบงาน สร้างตึกโดยใช้เงินทำบุญจากพระในท้องถิ่น ฯลฯ แต่ส่วนกลางออกระเบียบในลักษณะบีบบังคับการปฏิบัติ ห้ามจ้างเพิ่ม หรือหากจะจ้างต้องทำเรื่องขออนุมัติข้ามกระทรวง ซึ่งแน่นอนว่าจะเกิดผลกระทบต่อการทำงาน ปัญหาสำคัญในเรื่องนี้คือ ก.การคลัง กับสธ.ไม่ได้มีการหารือกันก่อนที่จะออกระเบียบหรือ</p>
<p>เพจชมรมแพทย์ชนบท</p> <p>Twitter ปองบุญย์</p> <p>สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>-โพสต์คลิกปวีติโอพร้อมข้อความว่า รพร.ทำบ่อ จ.หนองคาย นำทีมโดย นพ.วัฒนา พาริศรี ผอ.รพ. ทนไม่ไหว ที่ก.การคลังร่วมกับไอไม่ไผ่เอกชนกำลังจะย่ำยีพ.ของรัฐ ที่พึ่งแห่งสุดท้ายของประชาชน แต่งดาออกมากันทั้งรพ.</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า นพ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผอ.รพ.ตากใบ ระบุว่า การแก้ตัวของก.การคลังไม่ถูกต้อง เพราะระเบียบนี้ออกมาภายหลัง และลงนามโดยรมว.คลัง จึงมีสาระที่คลุมทึบระเบียบเงินบำรุงที่ออกโดยสธ. ยืนยันให้ก.การคลังยกเลิกระเบียบโดยเร็ว หากยังยื้อ จะไปกระทรวงการคลังตามที่นัดหมายไว้ และยืนยันจะต่อต้านถึงที่สุด</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า สธ.ไม่มีอำนาจในการบริหาร เงินต้องขอสปสช. คนต้องชอก.พ. คนไม่พอจะจ้างลูกจ้างต้องชอก.การคลัง</p> <p>-เสนอบทความว่า ประกาศล่าสุดของก.การคลังเรื่องการจ้างลูกจ้างหน่วยงานรัฐโดยใช้เงินนอกงบประมาณ ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของคนทำงานในระบบอย่างยิ่ง ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติการ โดยผศ.นพ.ธีระ วรธนรัตน์ ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า การออกนโยบายดังกล่าวบ่งถึงทัศนคติการบริหารแบบรวบศูนย์อำนาจ และมีโอกาสสูงมากที่จะเกิดข้อเสียมากกว่าข้อดี บทเรียนจากนโยบายนี้ น่าจะเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในสังคมและบุคลากรทุกคนในระบบสุขภาพได้เตรียมพร้อมรับมือปัญหาอื่นๆ ที่จะตามมาจากนโยบายนี้และนโยบายอื่นที่คล้ายคลึงกันในอนาคต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก มติชน เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทย โพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ บางกอก โพสต์</p> <p>เพจชมรมแพทย์ชนบท</p>	<p>พาราควอต</p> <p>-เสนอข่าว นายสมบูรณ์ ยินดียั่งยืน รองปลัด ก.อุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตราย ครั้งที่ 30 -1/2561 และกล่าวถึงข้อสรุปการพิจารณาการจำกัดหรือยกเลิกการใช้พาราควอต คลอไพริฟอส และ ไกลโฟเซต ว่า ที่ประชุมมีมติไม่ยกเลิกการใช้สารเคมีทั้ง 3 ชนิด แต่ให้จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ได้แก่ วัตถุอันตรายที่การผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต โดยมาตรการจำกัดการใช้ เพื่อให้ปลอดภัยต่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม โดยจะส่งเรื่องไปยังกรมวิชาการเกษตร กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อจำกัดการใช้ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน หลังจากนั้นจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาเพื่อประกาศใช้ ทั้งนี้ ในสารอันตรายทั้ง 3 ชนิด พาราควอต จะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรมากที่สุด เพราะเป็นสารปราบวัชพืชที่หาสารอื่นทดแทนได้ยาก รวมทั้งสารอื่นมีราคาแพงและได้ผลน้อยกว่า โดยที่ประชุมมีกรรมการทั้งหมด 24 คน กรรมการ 17-18 คน ไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกแต่เห็นควรให้จำกัดการใช้ และมีกรรมการ 2-3 คน เห็นว่าควรยกเลิก จึงมีมติสรุปให้ใช้สารพาราควอตต่อไป</p> <p>-นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี กล่าวว่า เครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอันตรายร้ายแรง 369 องค์การจาก 50 จังหวัด จะหารือเพื่อกำหนดรูปแบบแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชุมนุม โดยจะประชุมใหญ่หน้าทำเนียบรัฐบาล ระยะเวลา ภายใน 1-2 วันนี้ ตัวแทนเครือข่าย 369 องค์การจะชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาลก่อน จากนั้นจะหารือลักษณะการชุมนุมอีกครั้ง ภายใน 1-2 สัปดาห์นี้</p> <p>- ด่าน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า นักวิชาการ นักวิจัยในพื้นที่และแพทย์ที่รักษาโรค ได้ออกมาให้ข้อมูลทั้งเรื่องสารตกค้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ที่อยู่รอบพื้นที่การใช้สารเคมีดังกล่าว รวมทั้งผลต่อทารกในครรภ์ ทำให้เด็กปัญญาอ่อน ซึ่งน่าจะเพียงพอ ดังนั้นคณะกรรมการวัตถุอันตรายควรถูกตรวจสอบว่า มีการละเลยข้อมูลที่เป็นผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนหรือไม่</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า นอกจากก.การคลังจะเพี้ยนแล้ว ก.อุตสาหกรรมก็เช่นกัน ไม่ยอมยกเลิกพาราควอต ทั้ง ๆ ที่ทั้งโลกยืนยันว่าเป็นสารพิษร้ายแรงและสารก่อมะเร็ง</p>
<p>Twitter คนไทยรักชาติ</p>	<p>-โพสต์ข้อความว่า รัฐบาลเอาคนของบริษัทค้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมาเป็นคกก.ผู้มีอำนาจแบนสารเคมีเป็นพิษ ซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อน พร้อมโพสต์ภาพมีข้อมูลระบุว่า “คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดก่อนหน้านี้นี้ มีการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการของ บริษัทชินเจนทา บริษัทใหญ่ข้ามชาติที่ค้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเข้ามาดำรงตำแหน่ง โดยผ่านช่องทางผู้ทรงคุณวุฒิองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านเกษตรกรรมยั่งยืน</p>
<p>เดลินิวส์ บางกอกโพสต์</p> <p>โพสต์ทูเดย์ ลัมน์เหินยวก</p> <p>สยามรัฐออนไลน์</p>	<p>ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกม.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุโรช ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประกาศรายชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจพบ ไซบูทรามิน 10 รายการ ได้แก่ 1.กาลโล (Kallow) 2.The eight 3.คอลวีว่า 4.PUSH SHE (VIVI) 5.S-SECRET อาร์จิน ซายย์ แคพ 6.Finale 7.แอลฟิน By ลูกสำรอง 8.BOXY INDELAR 9.Luk Sam Rong และ 10.Nuvitra ซึ่งตรวจพบโดย ออย. ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผลิตโดยบริษัท สยาม เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ แคร่ จำกัด ออย.จึงได้สั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์ทั้ง 10 รายการ และจะร่วมมือกับสสจ.และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ติดตามตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของทุกแหล่งผลิต หากพบข้อบกพร่องจะสั่งยกเลิกเลขสารบบอาหารและดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ ไซบูทรามินเป็นยาที่ยกเลิกทะเบียนตำรับไปแล้วตั้งแต่ปี 2553 แต่ยังพบการลักลอบนำเข้ามาผสมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังนั้น ออย. จึงมีนโยบายยกระดับไซบูทรามินเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เพื่อให้มีบทลงโทษเด็ดขาดรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะมีการพิจารณาในการประชุมวันที่ 24 พ.ค.นี้</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวว่า การขยายผลการจับกุมสารไซบูทรามิน จนพบว่ามีสารอีก 2 ชนิดที่อยู่ในอาหารเสริมยี่ห้อกาลโล คือ สารฟลูออออกซิทีน และสารออริสแตท ที่ใช้รักษาทางการแพทย์ ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงปล่อยให้ปัญหาลุกลามขยายตัวได้ขนาดนี้ อาจเป็นเพราะโทษของการโฆษณาเกินจริงน้อยเกินไป ทำให้ผู้ค้าผลิตภัณฑ์เหล่านี้กล้าที่จะเสี่ยง</p> <p>-เสนอข่าว แม่ค้าอาหารเสริมลดความอ้วนยี่ห้อ VEO แจ้งความต่อ ปคบ. ให้ดำเนินคดีลูกสาวตลกเจ้าของผลิตภัณฑ์และพวก เนื่องจากโอนเงินแล้วไม่ได้สินค้า โดย ปคบ.เตรียมเรียก เบน ชลาทิศ นักร้องดังที่เป็นพรีเซนเตอร์ ฐานโฆษณาเกินจริง ด้านมะปราง เจ้าของ Be Curve เข้าพบ ตร.ปคบ.อีกรอบ เพื่อมอบข้อเท็จจริงหน่วยงานที่ทำโฆษณาเกินจริง ใช้รูปแบบล่อ-ชงผอม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เพลงดอกจิก v.5	-โพสต์ภาพผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อ วิตามินแดงไบรท์ พร้อมข้อความระบุว่า ราคาหลัก 10 นำเข้าจากฝรั่งเศส แกรมมี SOD ด้วยสรรพคุณครบจักรวาล ขอบุโบบำเข้า และระบุว่าตอนขอ อย.ไม่ได้ใช้ชื่อนี้แน่นอน
เพลง Drama -addict	ผลิตภัณฑ์โฆษณาเกินจริง -โพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Minimal อาหารเสริมลดน้ำหนัก อ้างว่าลดการดูดซึมไขมัน 40 % ซึ่งถ้าอ้างว่าเป็นสารสกัดจากสมุนไพร ก็ต้องมีใบขึ้นทะเบียนตำรับยา จะมาโฆษณาชวนเชื่อไม่ได้
กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยรัฐ คมชัดลึกออนไลน์	ชยะพิช -เสนอข่าว พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้แทนกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลชยะอิเล็กทรอนิกส์ ภายในบริษัท นิสส์สกาย เมทัล จำกัด เลขที่ 111/6 หมู่ 9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา หลังตรวจพบไม่มีใบอนุญาตดำเนินการประกอบกิจการ พบชยะอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก ใช้วิธีเผาและหลอมทำให้เกิดกลิ่นฉุน ส่งผลให้เกิดสารปรอทก่อมะเร็ง และปนเปื้อนลงน้ำบาดาลและน้ำประปา เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานสั่งปิดกิจการ
กรุงเทพธุรกิจ	ปลัดสธ.ขอบคุณผบ.ตร. -เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณีกลุ่มวัยรุ่นนรกพวกทำร้ายกันในรพ.ชลบุรี ว่าขอขอบคุณผบ.ตร.ที่ได้กำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชลบุรี ให้ช่วยจับกุมผู้ก่อเหตุทั้ง 15 คนมาดำเนินการตามกฎหมายได้อย่างรวดเร็ว หลังมีคลิปขณะเกิดเหตุเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล ทั้งนี้ รพ.เป็นสถานที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยและเป็นสถานที่ราชการ ขอให้ประชาชนทุกคนช่วยกันดูแลให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
เดลินิวส์ มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ M2F คอลัมน์ IN BRIEF เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ก่อนขึ้นแท่น	เห็ดพิษ -เสนอข่าว นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผวจ.สตูล พร้อม พญ.วันทนา ไทรงาม ผอ.รพ.สตูล และคณะ เดินทางไปเยี่ยม น.ส.จำปี สมาธิ อายุ 47 ปี นางสุนิษา นาคประยูร อายุ 32 ปี และนายไวยทอน อินสนั่น อายุ 53 ปี ซึ่งรับประทานเห็ดป่าชนิดหนึ่ง และเกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง ฯลฯ โดยนายไวยทอนอาการดีขึ้นจนสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้ว จากการสอบถามทราบว่า เก็บเห็ดดังกล่าวมาโดยไม่ทราบว่ามีพิษ เนื่องจากเห็นว่ามีขึ้นอยู่บริเวณรากต้นยางพารา มีสีม่วงและกลิ่นหอม เมื่อนำมาต้มยังมีรสชาติหวาน จึงแจกจ่ายให้เพื่อนบ้าน จนมีอาการป่วยพร้อมกัน 17 คน แต่มีเพียง 3 คนที่อาการหนัก -เสนอบทความ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า เห็ดบางชนิดมีพิษร้ายแรงทำลายเซลล์ของตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบหายใจ ระบบสมอง ทำให้ถึงเสียชีวิตได้ อาการแสดงหลังได้รับพิษคือ คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเหลว ท้องร่วง แนะนำวิธีสังเกตเห็ดพิษ ได้แก่ หากเห็ดชนิดนั้นขึ้นอยู่ใกล้มูลสัตว์ มีสีน้ำตาลหรือสีส้มฉูดฉาด หมวกเห็ดมีปุ่มปม มีวงแหวนใต้หมวก หรือเมื่อดอกแก่ มีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นค่อนข้างแรง ให้พึงระวังว่าจะเป็นเห็ดพิษ สารพิษในเห็ดโดยส่วนใหญ่จะสลายตัวด้วยความร้อน ดังนั้นจึงควรปรุงให้สุก เมื่อได้รับสารพิษจากเห็ด การปฐมพยาบาลเบื้องต้นนอกจากล้างคอเพื่ออาเจียนแล้ว ให้ดื่มน้ำคั้นจากใบรางจืดล้างพิษ และรีบไปพบแพทย์ทันที -เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้พัฒนาวิธีตรวจจำแนกชนิดเห็ดด้วยการตรวจดีเอ็นเอ ทั้งเห็ดพิษและเห็ดกินได้ รวมกว่า 200 ชนิด ส่วนใหญ่เป็นเห็ดพิษ อนาคตจะทำเป็นดีเอ็นเอบาร์โค้ด เพื่อใช้ตรวจสอบให้ทราบได้ทันทีว่าเป็นเห็ดชนิดใด นอกจากนี้ จะพัฒนาฐานข้อมูลเห็ด จัดทำเป็นแอปพลิเคชันในการตรวจสอบเห็ด โดยอยู่ระหว่างเก็บรวบรวมภาพเห็ดให้มีความชัดเจน ง่ายต่อการพิจารณารูปร่าง คาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี 2562
สำนักข่าวไทย	โรคอัมพฤกษ์-อัมพาต -เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 24 พ.ค. ของทุกปีเป็นวันอัมพฤกษ์-อัมพาตโลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรค รู้จักวิธีดูแลตนเองและหมั่นสำรวจความผิดปกติของร่างกาย การลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ได้แก่ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารไขมันสูง งดสูรา บุหรี่และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
สยามรัฐ	วิธีจัดการความโกรธ -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำวิธีจัดการความโกรธ โดยฝึกถามใจตนเองเบื้องต้น 4 ข้อ 1.ถามตัวเองว่าเรื่องที่โกรธสำคัญแค่ไหน 2.ถามตัวเองว่าถ้าตอบได้ทันทีที่จะเกิดอะไรขึ้น 3.

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ถามตัวเองว่าเคยทำสิ่งเดียวกับที่คนอื่นทำกับเราหรือไม่ และ 4.ถามตัวเองว่าเพราะเหตุใดคนอื่นจึงทำเช่นนี้ จะทำให้เกิดการให้อภัย ปลอ้ยวาง ทำให้ใจเย็นลงและตั้งสติได้</p> <p>ดร.สุตา วงสวัสดิ์ ผอ.สำนักส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต และ 5 วิธีจัดการความโกรธ คือ 1.นับ 1 ถึง 10 ในใจก่อนพูด 2.นับ 1 ถึง 10 พร้อมกับสูดลมหายใจเข้า-ออกลึกๆ 3.นับ 1 ถึง 10 พร้อมนึกถึงสิ่งที่ชอบ-อารมณ์ดี 4.นับถอยหลังจาก 100-90 และ 5.หลับตานึกถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่มีความสุขสบายใจ</p>
สยามรัฐ มติชน	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ กรมอนามัย กรมปศุสัตว์ สำนักงานเขตบางเขน จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เชิญชวนชุมชนนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนทุกปี และเน้นย้ำการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้าด้วยหลักคาถา 5 ย.</p>
ผจก.ออนไลน์	<p>เบอร์ฉุกเฉินหมายเลขเดียว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการ สพล. กล่าวถึงความคืบหน้าการปฏิรูประบบสาธารณสุข เรื่องระบบการแพทย์ฉุกเฉินก่อนถึงรพ. ที่ให้มีการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลขเดียว ว่า การจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลขเดียว (Single Number) ถือเป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมประเด็นฉุกเฉินถึงแก่ชีวิต 3 เรื่องคือ 1.ความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งปัจจุบันมีสายด่วน 191 2.เรื่องกู้ภัยดับเพลิง มีเบอร์ 199 และ 3.การแพทย์ฉุกเฉินที่มีเบอร์ 1669 โดยเบื้องต้น กรม.มมตให้สดช.เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการเรื่องเบอร์ฉุกเฉินหมายเลขเดียว ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยหลายส่วนมองว่าเบอร์ 191 มีความคุ้นเคยกับคนไทยอย่างมาก ซึ่งมติที่รัฐบาลกำหนดคือเบอร์ 191 แต่ต้องมีกรปรับปรุงระบบให้สามารถเปลี่ยนมาเป็นหมายเลขเดียวได้</p>
โลกวันนี้	<p>คอนเสิร์ตการกุศล รพ.ราชวิถี</p> <p>-เสนอข่าว รพ.ราชวิถีเชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล “67 ปีที่รอกลับบ้าน... สืบสานปณิธานพ่อ” นำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 2561 เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสิรินธร รพ.ราชวิถี โทร. 0-2354-8108 ต่อ 3037 บัตรราคา 5,000/ 3,000/ 1,000 บาท</p>
ไทยรัฐ	<p>ยาเส้น</p> <p>-เสนอบทความว่า การรณรงค์สั่งควมไร้ควันในประเทศไทยไม่ประสบความสำเร็จ เพราะสัดส่วนผู้ไชยาเส้นในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยมีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้สูบบุหรี่ทั้งหมดที่มีกว่า 11 ล้านคน ซึ่งเป็นผลมาจาก 1.การปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่ที่ผ่านมา ทำให้ราคาบุหรี่ของเพิ่มขึ้นเป็น 60-125 บาท ขณะที่ยาเส้นยังคงมีราคาประมาณ 10-15 บาท จึงเป็นจุดจูงใจให้มีการสูบบุหรี่มวนเองมากขึ้น 2.ความเชื่อผิดๆ ว่ายาเส้นอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ ทั้งที่เป็นใบยาสูบชนิดเดียวกัน และระบบการปลูกหรือผลิตไม่มีการควบคุม หรือวัดค่าของสารพิษตกค้าง</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>โรงเรียนสสอ.ตะโหนดนำรถหลวงไปใช้ส่วนตัว</p> <p>-เสนอข่าว นายดอน สีนวล เจ้าหน้าที่สสอ.ตะโหนด จ.พัทลุง นำหลักฐานร้องเรียนกับสื่อมวลชนในพื้นที่ และ ป.ป.ท.เขต 9 สงขลา ว่า นายประจวบ รามณีย์ หัวหน้าสสอ.ตะโหนด จ.พัทลุง ได้นำรถราชการไปใช้ส่วนตัว และนำงบน้ำมันไปใช้ในอัตราส่วนที่สูง และมีภาพถ่ายรถยนต์กระบะมิตซูบิชิ แบบสี่ประตู รุ่นไทรทัน สีดำ หมายเลขทะเบียน กฉ 1502 พัทลุง ซึ่งเป็นรถที่จัดซื้อไว้ใช้ในโครงการควบคุมโรคติดต่อ แต่หัวหน้าสสอ.ตะโหนดได้ยึดเป็นรถส่วนตัว และใช้งานโดยไม่ได้ทำบัญชีควบคุมแต่อย่างใด</p> <p>เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 9 ระบุว่า ป.ป.ท.ได้พิจารณาเรื่องและเตรียมทำหนังสือถึงสสจ.พัทลุง ดำเนินการตามคำสั่งคสช. เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระบบราชการ โดยมีกรอบกำหนดภายใน 7 วัน พร้อมกันนั้น เจ้าหน้าที่ป.ป.ท.ชุดสืบสวนจะลงเก็บข้อมูลพยานหลักฐาน และเอกสารตามคำร้องอีกทางหนึ่ง เพื่อนำมาไต่สวนตามคำร้องต่อไป</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>รถกู๊ชัวเปิดไฟฉุกเฉินส่งคนข้างทาง</p> <p>-เสนอข่าว แฟนเพจ Red Skull Phatthalung โพสต์ภาพรถกู๊ชัวคันหนึ่งเปิดไฟฉุกเฉินวิ่งเลนซ้ายสุด เพื่อส่งคนลงบริเวณใกล้ป้ายรถเมล์ ก่อนจะตีรถออกเลนขวา โดยระบุว่า รถคันนี้มีคนเจ็บหรือไม่ หรือกำลังจะไปรับใคร แวะจอดรถส่งคนลงข้างทางแบบนี้ เปิดไฟและเสียงฉุกเฉิน ปาดซ้ายปาดขวา เจ็บจริงหรือพรั่าเพื่อ โดยมีผู้เข้ามาให้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ความเห็นที่ว่า นี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนมองภาพรถกู้ชีพติดลบและไม่ค่อยหลีกเลี่ยงทางให้</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ INN</p>	<p>โรคมือเท้าปาก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อภิรัตน์ กตัญญูตานนท์ นพ.สสจ.สระแก้ว เตือนครูและผู้ปกครองระวังเด็กป่วยโรคมือ เท้า ปาก ช่วงเปิดเทอมใหม่ จนถึงหน้าฝน พบผู้ป่วยเกินครึ่งของผู้ป่วยทั้งหมด ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 20 พ.ค. 2561 สระแก้วพบผู้ป่วยเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี 35 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 6.36 ต่อแสนประชากร กระจายใน 7 อำเภอ ขอให้คัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียน หากป่วยให้แยก พักรักษาจนกว่าจะหายเป็นปกติ</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบโลก</p>	<p>อีโบล่า</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขคงโกเผยแพร่ว่า มีนางพยาบาลติดเชื้อไวรัสอีโบล่าเสียชีวิตที่เมืองบิโกโร ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 27 ราย ติดเชื้อ 49 ราย เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกจุดเข้า-ออกของเมืองเอ็นบันดากา รวมถึงติดตามผู้ติดเชื้อและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนรวม 2 ราย ที่อาการหายขาดแล้วให้กลับบ้าน แม้ได้รับวัคซีนป้องกัน เพราะพบหลายรายยังมีเชื้อหลงเหลือในอสุจิซึ่งอาจแพร่เชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์</p>
<p>ข่าวสด คอลัมน์ ย่อโลก เดลินิวส์ คอลัมน์ ข่าวสั้นรอบโลก</p>	<p>เชื้อไวรัสนิปาห์</p> <p>-เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขอินเดีย มีคำสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เพื่อสกัดกั้นและรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสนิปาห์ ที่มีค้างคาวผลไม้เป็นพาหะ มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 10 ราย พบผู้ป่วยและผู้มีความเสี่ยงกว่า 90 คน ทางภาคใต้ของประเทศ โดยโรคดังกล่าวยังไม่มียาวัคซีน และมีอาการเหมือนไข้สมองอักเสบก่อนเข้าสู่ภาวะโคม่าและเสียชีวิต</p>
<p>ไทยรัฐ เดลินิวส์</p>	<p>วิกฤตโรคอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว นายอลัน โมเชส นักวิจัยและคณบดีประจำบริษัท โนวา นอร์ดิสก์ ในเดนมาร์ก เผยในที่ประชุมสภายุโรปว่าด้วยเรื่องภาวะโรคอ้วน ที่กรุงเวียนนาของออสเตรีย ว่า ในอีก 27 ปีนับจากนี้ไป ประชากรเกือบ 1 ใน 4 ของโลกจะเป็นคนอ้วนหรือน้ำหนักเกิน ซึ่งจะทำให้เสียค่ารักษาพยาบาลสูงขึ้น</p>

